

OCB tiếp tục nằm trong топ 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

15:45 24/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tổng cục Thuế vừa chính thức công khai danh sách 1.000 doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất trong năm 2022. Trong đó, ngân hàng Phương Đông (OCB) ở vị trí số 28, tăng 2 hạng so với năm trước, tiếp tục nằm trong топ 30.

Hoạt động này đã thể hiện một cách rõ nét nguyên tắc kinh doanh của OCB trong việc tuân thủ, các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định về thuế. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ngân hàng mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững và minh bạch.

“Bảng xếp hạng thường niên của Tổng cục Thuế là sự ghi nhận đối với OCB nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trong việc đóng góp vào ngân sách quốc gia, vì mục tiêu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Trong năm qua, mặc dù các ngân hàng trên toàn hệ thống đều gặp phải rất nhiều thách thức bởi ảnh hưởng của bối cảnh nền kinh tế khó khăn, song OCB vẫn duy trì hoạt động hiệu quả và thực hiện đúng các quy định về thuế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong hoạt động kinh doanh cũng như xây dựng những dự án giúp nâng cao đời sống cho người lao động cũng như đồng hành cùng cộng đồng và doanh nghiệp, góp phần an sinh xã hội”. Đại diện lãnh đạo OCB cho biết.



OCB tiếp tục nằm trong Top 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.

Được biết, năm 2022 thị trường tài chính trong nước và thế giới đứng trước nhiều biến số khó lường như: chiến tranh, áp lực tỷ giá, mặt bằng lãi suất tăng cao... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Dù gặp nhiều thách thức nhưng điểm tích cực trong bức tranh kinh doanh của OCB là các hoạt động cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hàng loạt các sản phẩm mới đã ghi dấu ấn tượng trên thị trường như: Nền tảng vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home; ra mắt tài khoản số ngắn - số đẹp; giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp - OCB ProPay; thẻ tín dụng trả góp 0 đồng - Installment Card... chính sự đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động số hóa đã giúp OCB tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động bán lẻ (Retail Banking).

Theo kế hoạch, trong năm 2023, OCB đặt mục tiêu tăng 25% tổng tài sản, đạt mốc 242.152 tỷ đồng, tổng huy động thị trường 1 tăng 26% lên 173.087 tỷ, dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 147.330 tỷ, tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% và tiến đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh 37% so với năm 2022.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của OCB đạt 211.292 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với cuối năm 2022. Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt 127.573 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2022, lũy kế lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 2.560 tỷ đồng, tăng trưởng 47,2% so với

cùng kỳ năm trước, tổng thu thuần đạt 4.453 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi của OCB tăng gấp đôi lên 884 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực của ngân hàng.

Đặc biệt, 2023 cũng sẽ là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ khi OCB tiến hành mở rộng thêm 10 chi nhánh và phòng giao dịch mới sau khi nhận được sự chấp thuận từ NHNN gồm: 4 chi nhánh tại Bình Phước, Thái Bình, Hà Nội, Phú Yên và 6 phòng giao dịch tại Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình cùng 2 điểm tại Tây Ninh.

Kế hoạch mở mới các chi nhánh và phòng giao dịch dự kiến hoàn tất nửa đầu quý IV/2023, nâng tổng số đơn vị lên 159, hiện diện tại 43 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ocb-tiep-tuc-nam-trong-top-30-doanh-nghiep-nop-thue-lon-nhat-viet-nam>